

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 24

ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2567

ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
<b>มหาวิทยาลัยขอนแก่น</b>		
1	นายประยัต สืบเมืองชัย	รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริการวิชาการ
<b>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</b>		
2	นายบุญรัตน์ อินต๊ะพิงค์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
3	นายวิรุฬห์ ฤกษ์จิตต์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
<b>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</b>		
4	นางปภาพิต หิรัญสิริสวัสดิ์	ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
5	นางสาวสรัญญา ทองเล็ก	เลขานุการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
<b>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ</b>		
6	นายสมัคร อยู่ล่อง	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
<b>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก</b>		
7	นายคมสัน ระย้าแดง	รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
8	นางสาวภคมน คงสมมาตย์	ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
<b>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร</b>		
9	นายสุนทร เจริญจื้อ	หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ
<b>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา</b>		
10	นายนริศ กำแพงแก้ว	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
11	นางสาวสุปราณี สัมปุระพันธ์	ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี
<b>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย</b>		
12	นางอุทัยทิพย์ จิตรมนัธรรม	รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
<b>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ</b>		
13	นางณัฐกานต์ ม่วงเขียว	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนทบุรี
<b>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี</b>		
14	นางมนัสวี บรรลือทรัพย์	หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
15	นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณบุรี	หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ สำนักงานอธิการบดี
<b>มหาวิทยาลัยนเรศวร</b>		
16	นางสาวศศิณัฐ นิติวรรัตน์	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร



ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
	มหาวิทยาลัยพะเยา	
17	นางสาวกัลลวรา ภูมิลา	ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
18	นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร	ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี
	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
19	นางสาวกนกวรรณ เซาว์น้อย	ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย
20	นางกมลลักษณ์ พักพิงผ่องศิริ	ผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21	นางชนัญชิตา สุวรรณเลิศ	ผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ
22	นายณวิทย์ ศรีเวียงธนาธิป	ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	
23	นายชัยพงศ์ แก้วกล้า	หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	
24	นางเกษราพร นาคคำ	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
25	นางพัชรินทร์ เค็ดเวีร์ต	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนและประมวลผล
	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	
26	นางสาวจรรพวรรณ จันท์แรม	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
27	นางจินตนา เอี่ยมสอาด	รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
28	นางสาวสุทธิกานต์ สุพรรณเภสัช	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	
29	นางวลินเนศวร์ ธีรการุณวงศ์	รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	
30	นายสัญญา ปานแย้ม	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
31	นายอดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	
32	นายกิตติเทพ รักษาราษฎร์	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
33	นางสาวธัญวรินทร์นิช โพธิสุวรรณ	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	
34	นางสาวณิมา สุกุลมา	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี



ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
<b>มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา</b>		
35	นางสาวประภาพรพรณ โชติสูงเนิน	ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้
36	นางโสภี เสนพงษ์	ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
<b>มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา</b>		
37	นางดวงใจ ขุนแผ้ว	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
38	นางสาวอัญชลี หนูรัตน์	ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
<b>มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</b>		
39	นางสาววรางคณา คงศีล	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
40	นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม
<b>มหาวิทยาลัยรามคำแหง</b>		
41	นายจิตรภานู อินทวงศ์	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
42	นายเทอดพงศ์ นราทิพย์	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะรัฐศาสตร์
43	นางสุกัญญา ชินกุล	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์
44	นางสาวอุมาภรณ์ ไทยเจริญ	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
<b>มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</b>		
45	นางกชกร เพชรรัตน์	ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
46	นายกรสุวรรณ์ ศติสุวรรณกุล	ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
<b>มหาวิทยาลัยศรีปทุม</b>		
47	นายมณฑล ทองพั่ง	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
<b>มหาวิทยาลัยศิลปากร</b>		
48	นายกฤษฏา ไพรวรรณ	เลขานุการ คณะอักษรศาสตร์
49	นางกิงการ วันเพ็ญ	ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
<b>มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</b>		
50	นางสาวอารยา พวงแก้ว	ผู้อำนวยการกองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน สำนักงานอธิการบดี
<b>มหาวิทยาลัยสยาม</b>		
51	นางสาววนิดา เลิศพัฒนานนท์	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
<b>มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช</b>		
52	นางลัดดา เพิ่มประยูร	ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี
53	นางสาวอารยา ทรัพย์ผาสุข	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
<b>สถาบันพระบรมราชชนก</b>		
54	นางรัชนิพร ไชยมิ่ง	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาการ
55	นายสรายุทธ นามเมือง	ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี
56	นางสุดา พงษ์สว่าง	ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี

